

หนังสือพิมพ์

เสียงราษฎร์

ปีที่ 31 ฉบับที่ 0526 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ราคา 10 บาท



มพล. ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้า มอบทุนเยาวชนเรียนดี 250 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อมอบโอกาสให้กับอนาคตของชาติได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยในปีนี้ได้มอบทุนจำนวน 250 ทุน รวมกว่า 1.43 ล้านบาท โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล., นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จย่า มพล

อ่านต่อหน้า 11

มอบทุนเยาวชนต่อจากหน้า 1

ทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 108 ทุน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 133 ทุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนละ 25,000 จำนวน 9 ทุน รวมเป็น 250 ทุน รวมเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,430,000 บาท

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล. กล่าวว่า มูลนิธิโตโยต้าให้การสนับสนุนโดยให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนภายใต้โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 แล้ว ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ที่ได้ทำความดีให้กับบ้านเมืองมาโดยตลอด และการกระทำเช่นนี้ก็ส่งผลให้เยาวชนไทยที่เรียน

และศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น ถือว่าเป็นการช่องทางการสร้างบ้านสร้างเมืองอีกทางหนึ่ง มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของมูลนิธิโตโยต้า และหวังว่าทางมูลนิธิก็จะให้การสนับสนุนโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวในงานนี้ว่า การมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นการกิจหลักของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ในการที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน โดยมีแนวคิดที่ว่าเมื่อเยาวชนเหล่านี้สำเร็จการศึกษาและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ก็จะได้นำความรู้ความสามารถกลับไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเองต่อไป ที่ผ่านมามีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิเรียนจบออกไปประกอบอาชีพการงานหลากหลายอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง